



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ร.ร.	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>ศาสตร์พระราชา ผลงานที่มีคุณค่า</p> <p>ศาสตร์พระราชา และผลงานที่มีคุณค่านำภาคภูมิใจ ควรแก่การที่เราจะต้องสืบสานต่อ อยากรให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นชาติ จารีตประเพณี และเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่งดงามผ่านงานศิลปะ ในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอก พระเมรุมาศ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ณ โรงขยายแบบ อาคาร “วิธานสถาปกาลา” มีความคืบหน้าตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างมาก เป็นการออกแบบที่มีการสร้างสรรค์งานศิลปะชั้นสูงจาก “ช่างสิบหมู่” ของไทย ซึ่งเป็น ๑๐ หมู่ของงานช่างศิลป์ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสานถ่ายทอด ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป อันได้แก่ ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างปั้น ช่างหุ่น ช่างรัก ช่างบุ และช่างปูน ประชาชนทุกคนได้ร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นชาติ จารีตประเพณี และเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่งดงาม ผ่านงานศิลปะเหล่านี้ที่สำคัญยิ่งคือ เป็นการถวายความจงรักภักดี อย่างไม่มีวันเสื่อมคลายแต่ “พ่อของแผ่นดิน” ของพวกเราทุกคน ส่วนหนึ่งของฉากบังเพลิงที่ใช้เป็นเครื่องบังลมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงได้บรรจุเล่าเรื่องราว “ศาสตร์พระราชา” ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้แบ่งออกเป็น ๔ หมวด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">(๑) เรื่อง “ดิน” เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา(๒) เรื่อง “น้ำ” เช่น โครงการฝนหลวงและกักเก็บน้ำช่วยพัฒนา(๓) เรื่อง “ลม” เช่น โครงการช่างหัวมัน และกักเก็บลม(๔) เรื่อง “ไฟ” เช่น โรงงานผลิต ไบโอดีเซลและกักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าเป็นต้นเรื่องซึ่งถือว่าเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ไว้ได้อย่างงดงาม	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๒	<p>การตรวจเยี่ยมจังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>ในการตรวจเยี่ยมจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษ นำรักทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จริงใจและเป็นกันเอง จากการได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ได้รับทราบถึงปัญหาและความยากลำบาก ได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา รับฟังการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้าง เพราะรัฐบาลกำหนดไปแล้ว มีข้อติดขัดใดที่จะต้องให้ส่วนกลางช่วยแก้ปัญหา</p> <p>ภาครัฐได้เข้าไปส่งเสริมการทำงานต่างๆ ภายใต้โครงการ “ประชารัฐ” ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรแปลงใหญ่” เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยได้รวมตัวกันเพื่อผลิตสินค้าเกษตรร่วมกัน มีการบริหารจัดการร่วมกัน ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การจำหน่าย การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมทั้งมีอำนาจต่อรองในตลาดให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชุมชนอุ้มแสง” ที่กลุ่มเกษตรกรได้รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน และน้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ ด้วยการลดต้นทุนการปลูกข้าว ควบคุมไว้กับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการบริหารความเสี่ยงโดยได้มีการส่งเสริมอาชีพที่หารายได้เร็ว เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่ว เกษตรกรกลุ่มนี้ได้ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนที่เข้มแข็ง จากเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัด ในการทำ “เกษตรอินทรีย์” เพื่อแก้ปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง โดยได้มีการผลิต “ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ” เอง เพื่อลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแปรรูป “ข้าวอินทรีย์” เพื่อเพิ่มช่องทางการขายข้าวทั้งในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ซึ่งในวันนี้ภาครัฐก็ได้จัดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าไปให้คำปรึกษาและฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มด้วย เพื่อให้มีการดำเนินงานได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ ในการร่วมกับภาครัฐเพื่อพัฒนาตนเอง สิ่งสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการในทุกพื้นที่คือการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ ภาครัฐได้เตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหา ทั้งในเรื่องของการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักชั่วคราวในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โดยได้เสริมกระสอบทรายให้สูงขึ้นเพื่อกันน้ำล้น สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กก็ให้เสริมความสูงสันฝาย นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมให้มีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมใช้งานให้พร้อมตลอดเวลาด้วย</p> <p>สิ่งที่ได้เห็นในพื้นที่และมีความประทับใจคือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส และความตั้งใจของทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และแกนนำท้องถิ่น ในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถประกอบสัมมาชีพ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ วางรากฐานอนาคต สร้างรายได้ให้กับตนเองและประเทศชาติ จะนำสิ่งที่ไปพบเห็นในครั้งนี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงาน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด</p>	สน.ปท. ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๓	<p>“โครงการแก้ไขปัญหาน้ำนอกระบบ อย่างบูรณาการและยั่งยืน”</p> <p>การแก้ไขปัญหาน้ำนอกระบบ อย่างบูรณาการและยั่งยืน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานในการร่วมกันแก้ปัญหาทั้งในส่วนของ “ลูกหนี้” และ “เจ้าหนี้” ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ ๕ มิติ คือ (๑) การดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย (๒) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป (๓) การลดภาระหนี้นอกระบบ โดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ (๔) การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ความรู้ทางการเงิน ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อจะให้ลูกหนี้มีรายได้ที่เพียงพอไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีก (๕) การร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนให้ทำหน้าที่ทดแทนเจ้าหนี้นอกระบบ และการให้หน่วยงานของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานพี่เลี้ยง สนับสนุนเงินทุนให้กับองค์กรการเงินชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนในชุมชน</p> <p>รัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อดูแลปัญหามาอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้สินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้าน โครงการยกระดับศักยภาพของหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล หรือมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมให้ครบถ้วนเป็นระบบและสอดคล้องกันใน “ทุกระดับ” ก็อยากให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจะได้ไม่เสียโอกาส</p>	<p>สน.สก. ทุกสำนัก/กอง</p>
๔	<p>การสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน</p> <p>ได้สั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ สร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีการแสวงประโยชน์จาก “ศูนย์การเรียนรู้” ของทุกกระทรวง ให้มีการเชื่อมโยงกัน ใช้โครงสร้างพื้นฐาน ICT ระดับหมู่บ้านของรัฐในการเชื่อมโยงการทำงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรให้ทั่วถึง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรยกระดับให้เป็น Smart Farmer ต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร หรือ SMEs เกษตร ที่ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน ที่ลดต้นทุน เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต สร้างอำนาจในการต่อรองและแข่งขันได้ในตลาดโลก ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล”</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>